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บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ  ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ ประจ  ำปี 2568 
 

วนั เวลำ และสถำนที่ประชุม  

 ประชุมเมื่อวนัองัคารท่ี   22 เมษายน 2568  เวลา 10.00 น.   โดยจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ณ หอ้งประชุมบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 349 อาคารเอสเจอินฟินิท วนั บิสซิเนส คอม

เพล็กซ ์ถนนวิภาวดีรงัสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

เริ่มกำรประชุม นางสาวลลัน์นลิน ยงคสุ์ขพิธา เลขานุการบริษัท แถลงจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมและจ านวนหุน้ในการเปิดประชุม 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูไ้ม่เขา้ร่วมประชุม รวมจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได ้

 ประเภท 

 

ราย จ านวน จ านวน 

หุน้ รอ้ยละ หุน้ รอ้ยละ หุน้ รอ้ยละ 

มาดว้ยตนเอง 19 36,250,823 8.21 - - - - 

รบัมอบฉนัทะ 15 234,027,618 53.01 - - - - 

รวม 34 270,278,441 61.22 171,175,114 38.78 441,453,555 100.00 

หมายเหตุ  จ านวนคนท่ีเขา้ร่วมประชุม 31 คน 

 ซ่ึงมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจ านวนมากกว่า 25 คน และนับจ านวนหุน้ไดเ้กินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ี

จ าหน่ายไดจ้ านวน 441,453,555 หุน้ของบริษัท และถือว่าครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคับของบริษัทแลว้    

จึงขอใหป้ระธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ   ตามระเบียบวาระการประชุม 

 นายศิริศกัด์ิ   ถิรวฒันางกูร ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดประชุมใหญ่สามญั

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 และกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  โดยการประชุมในวนัน้ี 

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส ์

(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นระบบท่ีผ่านมาตรฐานของส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ETDA) ทั้งน้ีบริษัทฯ 

ไดป้ฏิบัติตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากัดท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2565 เพื่อปรับปรุงการจัด การประชุมใหท้ันสมัย และสอดคลอ้งกับสถานการณ์

ปัจจุบนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัท าคู่มือการใชง้านระบบการประชุม วิธีการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

และการเขา้ร่วมประชุม พรอ้มทั้งระบุช่องทางการติดต่อสอบถาม ซ่ึงเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัท และหนังสือเชิญประชุม 

เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 พรอ้มกล่าวแนะน ากรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของบริษัท ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

กรรมกำรที่เขำ้ร่วมประชุม 

1.  นายศิริศกัด์ิ   ถิรวฒันางกูร ประธานกรรมการ 

2.  นายคิโยทากะ  นาคามูระ รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3.  นายศิริวฒัน์   วงศจ์ารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

4.  นายธนกร    ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยัง่ยืน 

5. นายอนันต ์ ลี้ ตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      

6.  นายสุชาติ    ธรรมาพิทกัษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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7.  ศ.ดร.อุทยั    ตนัละมยั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยัง่ยืน 

8.  รศ.ดร.กมเลศน์   สนัติเวชชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 

   กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยัง่ยืน 

9.  ดร.ชาญ   ธาระวาส กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยัง่ยืน 

10. นายมาซาคาซึ  คาวามูระ กรรมการ  

 ทั้งน้ีบริษัทฯ มีจ านวนกรรมการทั้งสิ้ น 10 คน ซ่ึงเขา้ร่วมการประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 

100.00 ต่อจากน้ันประธานกล่าวแนะน าผูเ้ขา้ร่วมการประชุมในครั้งน้ี 

ผูท้ี่เขำ้ร่วมประชุม 

1.  นายพิชญ ์   มานะกิจไพโรจน์ ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2.  นางสาวสินีนารถ  จิระไชยเข่ือนขนัธ ์ ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากดั  

3.  นางสาวพรพรรณ  ฉตัรอนันทเวช   ผูช้่วยผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากดั  

4.  นางสาวหทยา  วรรณเกษมสุข ผูช้่วยผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากดั  

5. นายกฤตภาส  ตนัติธรรม  ผูช้่วยผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากดั  

ท าหน้าท่ีเป็นผูส้งัเกตการณ ์และตอบขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้ท่ีมีต่อเรื่องท่ีเกี่ยวขอ้ง  

 นางสาวนารีรตัน์ วงศ์วิทยานันท์ เจา้หน้าท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ท าหน้าท่ีตรวจสอบการนับ

คะแนนเสียง (Inspector) ในการประชุม เพื่อใหเ้ชื่อมัน่ไดว้า่ การประชุมฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและ

กฎของหน่วยงานก ากับดูแล รวมทั้งเป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัทฯ โดยมีการตรวจสอบการนับองค์ประชุม การ

ลงคะแนน/การนับคะแนนเสียง และตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ทั้งน้ี

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระ และความเท่ียงธรรม  

  ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวลัลน์นลิน ยงค์สุขพิธา เลขานุการบริษัท  ซ่ึงท า

หน้าท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม และมอบใหเ้ป็นผูช้ี้ แจงการปรบัปรุงการน าส่งเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการประชุม 

และหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบโดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

▪ กำรปรบัปรุงน ำส่งเอกสำรเชิญประชุม 

  ส าหรบัเอกสารเชิญประชุมในครั้งน้ี บริษัทยงัคงใหค้วามร่วมมือ ดว้ยเล็งเห็นถึงความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล

ประกอบการประชุมของผูถื้อหุน้ผ่านสมารท์โฟนหรือคอมพิวเตอรไ์ดทุ้กท่ีทุกเวลา  อีกทั้งเป็นการลดตน้ทุนในการจดัส่ง

เอกสารของบริษัทและช่วยลดกระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย จึงด าเนินการปรับปรุงการจัดพิมพ์หนังสือเชิญ

ประชุมเป็นแบบมี QR Code ประกอบดว้ยเอกสารส าคญั ดงัน้ี 

แผ่นท่ี 1  เป็นหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงมีรายละเอียดวนั เดือน ปี ท่ีประชุม, จ านวนหุน้ และค าอธิบายในการศึกษาขอ้มูล

ประกอบการประชุมผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ของบริษัท พรอ้มเบอร์ติดต่อกรณีตอ้งการขอรับเอกสาร

ประกอบการประชุม   

แผ่นท่ี 2  เป็นรายละเอียดวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการอยา่งยอ่   

แผ่นท่ี 3 เป็นหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. (กรณี Custodian) 

ทั้งน้ีท่านสามารถศึกษาขอ้มูลเอกสารประกอบรายงานการประชุม ประจ าปี 2568 ผ่านการสแกน QR Code หรือผ่าน

เว็บไซตข์องบริษัท ir.mfec.co.th 
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▪ ระเบียบกำรประชุม และหลกัเกณฑก์ำรออกเสียงลงคะแนน 

1) กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัท  

1.1 เรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องท่ีเห็นวา่ส าคญั สมควรท่ีจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2568 รวมถึงขอ้ก าหนดหลักเกณฑใ์นการเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

หลกัเกณฑ ์ตามขอ้บงัคบัของบริษัท เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลกัเกณฑใ์นการส่ง

ค าถามส าหรบัการประชุมล่วงหน้าอยา่งชดัเจน   โดยก าหนดใหน้ าเสนอในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 

30 พฤศจิกายน 2567 ท่ีผ่านมา ซ่ึงปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 

หรือเสนอรายชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งค าถาม

ส าหรบัการประชุมมายงัคณะกรรมการบริษัทแต่อยา่งใด 

1.2 เผยแพร่เอกสารส าหรับประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุน้ประจ าปี  2568 ล่วงหน้าโดยเผยแพร่เอกสารไวบ้น

เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2568 ซ่ึงเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

28 วนั โดยจดัส่งหนังสือเชิญประชุมฉบบัยอ่ ซ่ึงสามารถเขา้ดูรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมฉบบัเต็ม และ

แบบ e-One Report ผ่าน QR Code หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัท ir.mfec.co.th 

1.3 คณะกรรมการบริษัทไดเ้ลือกใชว้นั Record date  เพื่อก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ

หุน้ ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2568 ท่ีผ่านมา 

1.4 เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง และการพฒันาทางเทคโนโลยี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท   ครั้งท่ี 6/2567 

เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2567 จึงมีมติใหจ้ดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์หรือ E-AGM แบบ 100% 

โดยสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น พรอ้ม

เปิดโอกาสใหเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ WebEx  รวมถึงเปิดโอกาสใหร้ะหว่างการ

ประชุม สามารถจดัส่งค าถามถึงกรรมการแบบ Real time ไดใ้นวนัประชุม อันเป็นการส่งเสริมการใชส้ิทธิ

ของผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุม ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2) ระเบียบกำรประชุม 

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองโปรดกรอกขอ้มูลผูถื้อหุน้และลงนามในแบบฟอรม์ลงทะเบียน  

และผูถื้อหุน้ท่ีประสงค์มอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โปรดกรอกหนังสือมอบฉันทะ

พรอ้มแนบหลักฐานแสดงตัวตน ส่งส าเนาผ่านอีเมล พรอ้มส่งค าถามส าหรับการประชุมเป็นการล่วงหน้า  

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการตอบขอ้ซักถามได้ครบถ้วนยิ่งข้ึน  ภำยในวันที่ 21 เมษำยน 2568 ท่ีอีเมล 

investor@mfec.co.th เมื่อบริษัทไดร้บัเอกสารยืนยนัการเขา้ร่วมประชุม  เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการตรวจสอบ

ขอ้มูลเพื่อยืนยนัตัวตนของผูถื้อหุน้ และจดัส่งลิงก์เขา้ประชุม พรอ้มทั้งคู่มือการลงทะเบียนเขา้ประชุมผ่าน

ระบบ WebEx หรือดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนและใชง้าน WebEx ไดท่ี้ ir.mfec.co.th 

2.2 เมื่อท่านผู ้ถือหุ ้นได้รับอีเมลและลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมผ่านระบบ WebEx แล้ว ท่านผู ้ถือหุน้จะ

สามารถรบัชม-รบัฟังการประชุม และส่งค าถามหรือประเด็นขอ้สงสยัเพิ่มเติมในแต่ละวาระการประชุมผ่าน

ระบบ WebEx ในช่อง Q&A และการเปิดไมคถ์ามในท่ีประชุม 

2.3 ในการประชุม จะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละ

วาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามก่อนลงมติส าหรบัวาระน้ันๆ ผูถื้อหุน้สามารถพิมพค์ าถามในช่อง 

Q&A หรือกดสญัลกัษณย์กมือ เพื่อแสดงความประสงคท่ี์จะถามค าถามดว้ยการเปิดไมคถ์ามในท่ีประชุม และ

หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามซ่ึงไม่ตรงกับวาระท่ีก าลังพิจารณาอยู่ในขณะน้ันโปรดรอสอบถามเพิ่มเติมใน

วาระอื่นๆช่วงทา้ยของการประชุมแทน 

2.4 ประธานฯ จะเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามท่ีประชุมวา่  “มีผูถื้อหุน้ท่านใด 

ไม่เห็นดว้ย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น  หรืองดออกเสียง”  หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย  หรือมี

ความเห็นประการอื่น หรืองดออกเสียง  กรุณาพิมพ์ชื่อ-นามสกุล  จ านวนหุน้ แสดงความประสงคไ์ม่เห็น
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ดว้ยหรืองดออกเสียง  โดยส่งผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A เพื่อใหเ้จา้หน้าท่ีด าเนินการหกัคะแนนในวาระ

การประชุมดงักล่าว 

 ทั้งน้ี  ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดแ้จง้ความประสงคเ์ขา้มาจะถือวา่มีมติใหค้วามเห็นชอบ หรืออนุมติัในวาระน้ันๆ   

2.5 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ใหนั้บหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้  ซ่ึงผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง

ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

 3)  กำรประมวลผลและแจง้ผลคะแนนเสียงในแตล่ะวำระ   

 3.1ดว้ยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเปิดใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และ

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะ  ส่งเอกสารลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า  ดงัน้ันในแต่ละวาระ

การประชุมจะไม่มีจ านวนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม   

3.2 ในแต่ละวาระการประชุมจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหท้ราบวา่ มีผูถื้อหุน้ออกเสียงเห็นดว้ย   ไม่เห็น

ดว้ย งดออกเสียง หรือบตัรเสียเป็นจ านวนเท่าใด  ใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ    

3.3 การประชุมวนัน้ีจะถือมติคะแนนเสียงส าหรบัการอนุมติั เป็นดงัน้ี  

วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 อนุมติัโดยคะแนนเสียงขา้งมาก 

ยกเวน้ วาระท่ี 6 เรื่องก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระท่ี 2  ซ่ึงเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ ซึ่งจะไม่มีการลงคะแนนเสียง  

 4) จดัท ำรำยงำนกำรประชุม – บริษัทฯ จะด าเนินการจัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ ต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเผยแพร่รายงานการประชุมพรอ้มวีดีโอการจัดการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม 

 5) บริษัทมีกำรบนัทึกภำพกำรประชุมในลกัษณะสื่อวิดีทศัน ์– เน่ืองจากการประชุมเป็นระบบออนไลน์ จึงขอแจง้

ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ บริษัทฯมีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะสื่อวิดีทัศน์ และจะเผยแพร่วีดีโอการจดัการประชุมผ่าน

เว็บไซตข์องบริษัท เพื่อผูถื้อหุน้สามารถรบัชมการประชุมยอ้นหลงัได ้

 เมื่อเลขานุการรายงานเรียบรอ้ยแลว้ จึงไดก้ล่าวเรียนเชิญประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ดงัต่อไปน้ี 

วำระที1่.   พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ  ำปี 2567 

ประธานท่ีประชุม แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า บริษัทไดจ้ัดท าและน าส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2567 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2567 ใหแ้ก่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวง

พาณิชยภ์ายในระยะเวลา 14 วนันับแต่วนัประชุมฯ  โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวให้

ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหน้าพรอ้มหนังสือนัดประชุมในครั้งน้ี 

 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นวา่ไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  

ประธานท่ีประชุม สอบถามว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 หรือไม่ 

พรอ้มทั้งเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ ้

ถือหุน้  

 เมื่อไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ขรายงานการประชุม  จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ    

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2567 ตามท่ีประธานฯ เสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน  
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จ านวนเสียงซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 270,278,441 100.00 

2.ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

3.งดออกเสียง 0 0.00 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 270,278,441 100.00 

วำระที่ 2.  คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2567 

ประธานท่ีประชุม แจง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตาม

รายละเอียดในรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2567 (แบบ e-One Report) ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ให้

ผูถื้อหุน้ล่วงหน้าก่อนประชุมผ่านเว็บไซตข์องบริษัทและส่งรายงานประจ าปีในรูปแบบ QR Code     

และไดม้อบหมายใหน้ายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

ของบริษัทในรอบปี 2567  ท่ีผ่านมา ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

ประธานกรรมการบริหาร นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร  ไดก้ล่าวสรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้

ท่ีประชุมทราบ สรุปไดด้งัน้ี 

1. MFEC Business Performance Results FY2024 ผลการด าเนินงานในปี 2567 บริษัทสามารถ

บริหารจดัการโดยรวมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการด าเนินกิจการท่ี

ก าหนดไว ้และบริษัทยงัคงมุ่งเน้นการด าเนินกิจการดว้ยความยัง่ยืน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• รำยไดข้องกลุ่มบริษัท มีรายไดร้วม 6,739.3 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิส าหรับปี 272.3 

ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างปี 2566 และปี 2567 รายไดร้วมของ

กลุ่มบริษัท เพิ่มข้ึน 0.37 ลา้นบาท คิดเป็น +0.01% ก าไรสุทธิลดลง 408.7 ลา้นบาท คิด

เป็น -60.01% เน่ืองจากเมื่อปี 2566 มีธุรกรรมพิเศษ บริษัทฯ ไดจ้ าหน่ายหน่วยธุรกิจ 

Digital Delivery ออกไป จึงท าใหม้ีก าไรสุทธิท่ีสูง  

• ยอดโครงกำรในมือรอส่งมอบ (backlog) ของกลุ่มบริษัท ณ สิ้ นปี 2567 มียอด backlog 

รวม 7,262 ลา้นบาท (ประกอบดว้ย backlog ท่ีมีลักษณะเป็นงานต่อเน่ือง หรือ Recurring 

คิดเป็นสดัส่วน 58%, และ backlog Non-Recurring คิดเป็นสดัส่วน 42%) จ านวน backlog 

ดงักล่าว มีก าหนดในการรบัรูร้ายไดภ้ายในปี 2568 เป็นจ านวนรวม 3,723 ลา้นบาท รบัรู ้

รายไดใ้นระหว่างปี 2569 จ านวนรวม 1,587 ลา้นบาท และรบัรูต้ั้งแต่ปี 2570 เป็นตน้ไป

อีกเป็นจ านวนรวม 1,952 ลา้นบาท 

• กำรจดัเก็บรำยไดต้ำมพ้ืนท่ีกลยุทธห์ลกั ในปี 2567 บริษัทมีรายไดร้วม 6,739 ลา้นบาท 

โดยรายไดแ้ยกออกเป็น 3 กลุ่ม ตามกลุ่มเทคโนโลยีท่ีบริษัทใหค้วามส าคัญ ประกอบดว้ย 

DataWise จ าน วน รวม  1,542 ล้านบ าทคิ ด เป็ น  23% ของราย ได้รวม  กลุ่ ม งาน             

Cost Optimization จ านวนรวม 2,760 ลา้นบาท คิดเป็น 41% ของรายไดร้วม และกลุ่มงาน 

Resilient Technology จ านวนรวม 2,437 ลา้นบาท คิดเป็น 36% ของรายไดร้วม  

2. MFEC Business Landscape  

• Strategic Focus Areas ของ MFEC แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  

1) Cost Optimization  

➢ ปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานดว้ย AI และระบบอตัโนมติัของ IT 
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➢ ปรบัตน้ทุนค่าใชจ้่ายดา้นคลาวดแ์ละโครงสรา้งพื้ นฐานใหเ้หมาะสมท่ีสุด 

➢ ส่งเสริมการด าเนินงานแบบกระชบั เพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

2) DataWise 

➢ พฒันา AI อตัโนมติัเพื่อลดงานท่ีตอ้งใชแ้รงงานคน 

➢ ท าใหก้ระบวนการท างานและการตดัสินใจเป็นแบบอตัโนมติั 

➢ มุ่งสู่การเป็นผูน้ าในการประยุกตใ์ช ้AI ในทุกอุตสาหกรรม 

3) Resilient Technologies 

➢ สรา้งโครงสรา้งพื้ นฐานดา้น IT ท่ีปลอดภยัและสามารถปรบัเปลี่ยนได ้

➢ เสริมสรา้งระบบความปลอดภยัทางไซเบอร ์และการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

➢ รบัรองความต่อเน่ืองทางธุรกิจผ่านการวางแผนรบัมือภยัพิบติั 

• Core Strategic Capabilities ไดแ้ก่ กำรแบ่งกลุ่มกำรด ำเนินธรุกิจตำมแผนกลยุทธห์ลกั 

ใน 4 ส่วนธุรกจิหลกั ซ่ึงประกอบดว้ย  

1) IT & Business Offering Services (IOS) : (MFEC SI) Modernized Infrastructure DataWise  

2) Special Partner Business (SPB) : MFEC Managed Services 

3) Co-Creation Business (CCB) : MFEC Solutions / Platforms 

4) Investment (INV): โดยการลงทุนทั้ งโดย  MFEC และการลงทุนโดยการถือหุ ้นผ่าน 

Synergy Group Ventures (SGV) รายละเอียดดงัน้ี  

Investments for Strategy and Synergy แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก ่

1) บริษัทยอ่ย ประกอบดว้ย  

- บริษัท พระอินทร ์ฟินเทค จ ากดั  

- บริษัท เอ็มไอเอสโอ ดิจิทลั จ ากดั 

- บริษัท เวนเจอรแ์ล็บ จ ากดั    

- บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชัน่ จ ากดั   

- บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)   

- บริษัท ซินเนอรย์ี่ กรุ๊ป เวนเจอรส์ จ ากดั 

2) บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ ประกอบดว้ย  

- บริษัท องัสตรอม โซลูชัน่ จ ากดั 

-  บริษัท ดาตา้ คาเฟ่ จ ากดั  

-  บริษัท เอ-โฮสต ์จ ากดั  

- บริษัท ซีเคียว ดี เซ็นเตอร ์จ ากดั 

- บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอรไ์พรซ ์จ ากดั (มหาชน)  

- บริษัท เนิฟส ์เอ็นเตอรไ์พรส ์คลาวด ์ซิสเต็ม จ ากดั  

- บริษัท จดัหางาน ทาแลนซ ์จ ากดั    

• ทั้งน้ี เป็นการลงทุนผา่นบริษัท ซินเนอรย์ี่ กรุ๊ป เวนเจอรส์ จ ากดั (SGV) ซ่ึงเป็นบรษิัทยอ่ยท่ี  

MFEC ถือหุน้ 100% โดย ณ สิ้ นปี 2567 มีการลงทุนแลว้ทั้งสิ้ น 4 บริษัท ไดแ้ก่  
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- บริษัท เอ-โฮสต ์จ ากดั  

- บริษัท ซีเคียว ดี เซ็นเตอร ์จ ากดั  

- บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอรไ์พรซ ์จ ากดั (มหาชน)  

- บริษัท เนิฟส ์เอ็นเตอรไ์พรส ์คลาวด ์ซิสเต็ม จ ากดั  

โดยในปี 2567 MFEC ไดจ้บัมือลงทุนดำ้นธุรกิจร่วมกบั Nerves Enterprise Cloud System 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรร่วมกนัสรำ้งผลติภณัฑแ์ละบริกำรทีโ่ดดเด่น ดำ้นกำรพฒันำ 

ERP โดยกำรใช ้open source technology ซ่ึง Nerves ใชช่ื้อเรียก core product น้ีว่ำ VItual 

Strategic ERP หรือ VISE AI ซ่ึงมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเพื่อช่วยธุรกิจได้

หลำกหลำย โดยมีตน้ทุนในกำรพฒันำที่ต  ำ่ แตย่งัคงควำมสำมำรถในกำรช่วยธรุกิจของ

องคก์รลูกคำ้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยมีประโยชนท์ี่คำดว่ำลูกคำ้องคก์รท่ีสำมำรถ

น ำไปใชไ้ดด้งัน้ี  

1) ใช ้opensource เทคโนโลยีรุ่นใหม่ ในการพฒันาท าใหม้ีตน้ทุนการด าเนินงานต า่ 

2) สามารถใชใ้นการวางแผนกลยุทธใ์หแ้ก่ธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3) ช่วยในการวางแผนงบประมาณ การจดัท า และการควบคุมการใชง้บประมาณอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

4) สามารถประมวลผลขอ้มูลแบบเรียลไทมแ์ละน าขอ้มูลไปวิเคราะหต์่อโดยใช ้Agentic AI  

5) สามารถพฒันาโดยการเชื่อมต่อกบัระบบภายในอื่นองคก์ร และจดัท า workflow ของแต่ละ

องคก์รได ้ 

6) รองรบัการใชง้านทั้งบนคลาวดแ์ละ on-premise แพลตฟอรม์โดยการท างานบนขอ้มูลฐาน

ระบบท่ียืดหยุน่และมีความหลากหลาย  

3. SET ESG Rating MFEC ควา้เรตต้ิงระดบั “AAA” ในการจดัอนัดบัความยัง่ยืนโดย SET ESG Ratings 

ประจ าปี 2567 สะท้อนถึงความเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการสรา้ง

นวัตกรรม แต่ยังค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งต่อชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม ผ่านแนวทางท่ีชัดเจนใน

การบูรณาการหลักการ ESG (Environmental, Social, Governance) เขา้กับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสรา้ง

คุณค่าในระยะยาว โดยมีเป้าหมาย คือการสรา้งสรรคน์วตักรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของทุกคน (Technology for Sustainable Goal)   

4. Corporate Governance การก ากบัดูแลกิจการของบริษัทมุ่งเน้นการเสริมสรา้งประสิทธิภาพ ความ

โปร่งใส ตรวจสอบได ้และค านึงถึงผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย โดยผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ

ของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies) ประจ าปี 2567 บริษัทฯ ไดร้ับการประเมินผล โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) จดัอยูใ่นระดบั ดีเลิศ เป็นปีท่ี 6 อยา่งต่อเน่ือง 

5. Anti-Corruption Policy บริษัทฯ  ได้รับการรับรองต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติการของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Collective Against 

Corruption : CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) โดยการรบัรองน้ีมีระยะเวลา 

3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2568 เพื่อเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ บริษัทฯ 

ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยืนหยดั ต่อตา้นการทุจริต บริษัทฯ จึงวางแผนจะด าเนินการต่ออายุการ

รบัรอง Anti-corruption Certificate จาก CAC โดยจะยื่นต่ออายุการรบัรองภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2568 

ประธานท่ีประชุม  สอบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานปี 2567 ของบริษัทหรือไม่ 
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ค ำถำมท่ี 1 คุณเทอดศักด์ิ หวงัเสต ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมีแนวทางการลงทุนในเทคโนโลยี

โอเพนซอรส์อยา่งไร และแนวทางดงักล่าวสามารถสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่ธุรกิจของ MFEC รวมถึงลูกคา้ใน

ระยะสั้นและระยะยาวอยา่งไรบา้ง 

ค ำตอบที่ 1  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า เพื่อลดตน้ทุนดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศใหก้บัลูกคา้ ทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพคือการน าซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์เขา้มาใชง้านร่วมกบั

ระบบเดิม แทนการซ้ือใบอนุญาตทั้งหมดในทุกส่วนขององค์กร โดยเฉพาะในส่วนท่ีมีความส าคัญน้อย 

หรือสามารถใชโ้อเพนซอรส์ท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่า การผสมผสานเทคโนโลยีในลกัษณะน้ีจะช่วยลด

ตน้ทุนโดยรวมไดอ้ยา่งมีนัยส าคญั 

 ปัจจุบัน บริษัทไดเ้ปิดตัวโครงการแรก ซ่ึงเป็นการร่วมพัฒนากับพันธมิตรคือบริษัท เนิฟส์ เอ็นเตอร์

ไพรส์ คลาวด์ ซิสเต็ม จ ากัด โดยเป็นระบบ ERP แบบโอเพนซอร์สท่ีออกแบบมาเพื่อใชง้านในหลาย

บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เหมาะส าหรบับริษัทแม่ท่ีตอ้งการลดตน้ทุนใหก้บับริษัทลูกหลายแห่ง 

ถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกส าหรบัองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีเครือบริษัทในเครือจ านวนมาก 

ค ำถำมท่ี 2 คุณเทอดศกัด์ิ หวงัเสต ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่การเขา้ลงทุนในหุน้ของบริษัท เนิฟส ์เอ็น

เตอรไ์พรส์ คลาวด์ ซิสเต็ม จ ากดั มีวตัถุประสงค์ใด และบริษัทคาดว่าจะไดร้บัประโยชน์ในดา้นใดจาก

การลงทุนดงักล่าว 

ค ำตอบที่ 2  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า จากท่ีไดก้ล่าวไปในเบื้ องตน้ 

บริษัทมองวา่ บริษัท เนิฟส ์เอ็นเตอรไ์พรส ์คลาวด์ ซิสเต็ม จ ากดั (“เนิฟส”์) เป็นบริษัทท่ีมีศักยภาพสูง 

แมใ้นปัจจุบันจะยังเป็นองค์กรขนาดเล็ก หาก MFEC เขา้ไปสนับสนุนในดา้นเงินลงทุนควบคู่กับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะดา้นปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีเราไดพ้ัฒนาร่วมกัน จะ

สามารถช่วยผลกัดนัใหเ้นิฟสเ์ติบโตไดอ้ยา่งกา้วกระโดด 

 แนวทางการลงทุนของ MFEC เน้นการลงทุนในบริษัทท่ีเราเชื่อว่า เมื่อเขา้ไปมีส่วนร่วมแลว้ จะสามารถ

เสริมสรา้งการเติบโตใหก้ับบริษัทน้ันไดอ้ย่างมีนัยส าคัญ โดยไม่ไดมุ้่งเน้นเพียงดา้นเงินทุนเท่าน้ัน แต่

รวมถึงการสนับสนุนดา้นเทคโนโลยีและการด าเนินธุรกิจท่ีมีวิสยัทศัน์สอดคลอ้งกนั 

 ส าหรับเนิฟส์ จุดแข็งคือการใหบ้ริการด้าน ERP และการมุ่งลดต้นทุนใหก้ับลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

แนวทางของ MFEC อย่างยิ่ง ความร่วมมือน้ีจึงก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพร่วม (Synergy) อย่างชดัเจน และ

เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหเ้นิรฟ์สามารถเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วและยัง่ยืน 

ค ำถำมท่ี 3 คุุณวรรณา ตันธนวัฒน์ ผู ้ถือหุ ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมีแผนขยายตลาดไปยัง

ต่างประเทศหรือไม่ และมีความร่วมมือใดกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่ นบา้งหรือไม่ 

ค ำตอบที่ 3  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า ปัจจุบัน MFEC ไดร้่วมมืออย่าง

ใกลช้ิดกบับริษัท TIS Inc. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท เพื่อพฒันาธุรกิจร่วมกนั โดยเน้นการสรา้ง

ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตอบโจทยต์ลาด ผ่านการรับงานจากประเทศญี่ปุ่ นและด าเนินการพัฒนาโดย

ทีมงานในประเทศไทย 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากความแตกต่างทางวฒันธรรมและกระบวนการท างาน การจดัตั้งและวางระบบ

ปฏิบัติงาน (operation setup) จ าเป็นต้องใชเ้วลาในการปรับตัวและประสานงานระหว่างกันอย่าง

รอบคอบ 

 บริษัทเชื่อมัน่ว่าการด าเนินงานร่วมกนัน้ีจะสามารถเริ่มตน้ไดต้ามแผนภายในปีน้ี โดยในไตรมาสท่ี 4 

โครงการท่ีพฒันาร่วมกบัพนัธมิตรจากประเทศญี่ปุ่ นจะเริ่มตน้ข้ึน และเป็นกา้วส าคญัในการขยายความ

ร่วมมือระยะยาวอยา่งยัง่ยืน 

ค ำถำมท่ี 4 คุณคธาเทพ พาณิชยอ์ านวยสุข ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าการลงทุนในบริษัท ไอ ทู เอ็น

เตอรไ์พรซ ์จ ากดั (มหาชน)(“I2”) มีศกัยภาพในการเติบโตต่อเน่ืองในอตัรา 15% ต่อปีในช่วง 2–3 ปี

ขา้งหน้าหรือไม่ 
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ค ำตอบที่ 4  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า ส าหรบัการเติบโตของ  I2 อาจ

ตอ้งรอฟังจากทาง I2 โดยตรง ซ่ึงจะเป็นผูเ้ปิดเผยขอ้มูลโดยละเอียด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ MFEC 

เรามีบทบาทในการสนับสนุน I2 ในดา้นเทคโนโลยีอยา่งต่อเน่ือง 

 แม้ลักษณะของธุรกิจระหว่าง MFEC และ I2 จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย ซ่ึง I2 มุ่งเน้นการใหบ้ริการแก่หน่วยงานภาครฐัและรฐัวิสาหกิจเป็นหลัก ท าใหร้ะยะเวลาใน

การเริ่มตน้โครงการมีความยาวนานกว่าภาคเอกชน แต่เรายังคงเชื่อมัน่ว่า ดว้ยเทคโนโลยีท่ี MFEC 

พฒันาและบริการดา้นไอทีท่ีเราน าเขา้ไปเสริมศกัยภาพใหก้บั I2 จะช่วยส่งเสริมให ้I2 สามารถเติบโตได้

อยา่งต่อเน่ือง  

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอใหเ้ลขานุการสรุปมติ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 

วำระที่ 3.  พิจำรณำและอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงิน บญัชีก ำไรขำดทุนส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2567 

ประธานท่ีประชุม  รายงานงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอฟ อี  ซี จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ 

นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด เมื่อ

วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2568 รายละเอียดปรากฏในรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2567 

(แบบ e-One Report) ท่ีได้เผยแพร่แก่ผู ้ถือหุ ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้ท่ีประชุม

พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนสิ้ นสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2567 

ประธานท่ีประชุม   สอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน บัญชี ก าไรขาดทุน 

ของบริษัทหรือไม่  

  เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ  

มติที่ประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  บญัชีก าไรขาดทุนส าหรบัปี สิ้ นสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม  2567 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบ  และรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ   ตามท่ีประธาน

เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จ านวนเสียงซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 270,278,441 100.00 

2.ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

3.งดออกเสียง 0 0.00 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 270,278,441 100.00 

วำระที่ 4.  พิจำรณำและอนุมตัิกำรจดัสรรเงินก ำไรเพ่ือกำรจำ่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้  

ประธานท่ีประชุม แถลงว่า จากผลการด าเนินงานในปี 2567 และงบแสดงฐานะการเงินประจ าปี 2567  ตามท่ีได้

น าเสนอต่อผูถื้อหุน้ในวาระท่ี 2 และวาระ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาจะจดัสรรเงินก าไร

ประจ าปีโดยพิจารณาจาก  

 (1)  บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปี  

 (2)  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายปันผล (นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต า่กว่ารอ้ย

ละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย)  

 (3)  พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต 
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 และมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2568 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2568 ใหเ้สนอ

จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2567 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 0.50 

บาท (หา้สิบสตางค)์ โดยจ่ายจากผลก าไรสุทธิของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ซ่ึงเป็นการ

จ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20  โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งถูกหกัภาษี ณ 

ท่ีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงินปันผลท่ีไดร้บั 

 ทั้งน้ี บริษัทฯไดน้ าเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี  2563–2567  ประกอบการ

พิจารณา โดยจะก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัศุกรท่ี์ 2 พฤษภาคม 2568 และ

ก าหนดใหจ้่ายเงินปันผลในวนัศุกรท่ี์ 16 พฤษภาคม 2568 จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ประธานท่ีประชุม  สอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่  

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ  

มติที่ประชุม          ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมัติการจดัสรรก าไรสุทธิของบริษัทจนถึงวนัท่ี 31ธันวาคม 2567 

เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยจะก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 2 พฤษภาคม 

2568 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกรท่ี์ 16 พฤษภาคม 2568 ตามท่ีประธานเสนอดว้ยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

จ านวนเสียงซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

 การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 270,278,441 100.00 

2.ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

3.งดออกเสียง 0 0.00 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 270,278,441 100.00 

วำระที่ 5. พิจำรณำอนุมตัิเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ  

ประธานท่ีประชุม แถลงวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 13 ไดก้ าหนดให ้ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครั้ง 

กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 และกรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจไดร้บัเลือก

เขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกรรมการจ านวน 10 ท่าน ตาม

ขอ้บงัคบัใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนได ้

ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 ซ่ึงในปีน้ีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

ประกอบดว้ย 

 1. นายศิริศกัด์ิ ถิรวฒันางกูร  กรรมการบริษัท  

 2. นายคิโยทากะ นาคามูระ  กรรมการบริษัท  

 3. รศ.ดร.กมเลศน์ สนัติเวชชกุล  กรรมการอิสระ   

ซ่ึงบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ประวติัและขอ้มูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแลว้ปรากฎอยู่ใน

หนังสือเชิญประชุม  บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการเลือกตั้งกรรมการเป็น

การล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2567 แต่ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ

รายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รบัเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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ดงัน้ัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผูม้ี

ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่นายศิริศักด์ิ ถิรวฒันางกูร, นายคิโยทากะ นาคามูระ และรศ.ดร.กมเลศน์ สนัติเวชช

กุล) ไดร้่วมกนัพิจารณาจากคุณสมบัติในดา้นต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติในปีท่ีผ่านมาเป็นรายบุคคล 

และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ 

ทักษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุนงานของ

คณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีคุณสมบัติต้องหา้มประการใด รายละเอียดตามท่ีปรากฎใน

เอกสารแนบการประชุมท่ีจดัส่ง  จึงเห็นควรเสนอใหพ้ิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเขา้มา

ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

นายศิริศักด์ิ ถิรวฒันางกูร ในฐานะกรรมการและเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียในการพิจารณาเลือกตั้ง

ตนเองกลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง จึงของดการออกเสียงในส่วนของการเลือกตั้ง

ตนเอง เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม 

ประธานท่ีประชุม สอบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้เสนอแนะหรือไม่อยา่งไร  

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 

มติที่ประชุม  1.   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติั 

  เลือกตั้งนายศิริศักด์ิ ถิรวัฒนางกูร กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการในอีกวาระหน่ึง ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 จ านวนเสียงของนายศิริศกัด์ิ ถิรวฒันางกูร ผูซ่ึ้งมีส่วนไดเ้สียและของดออกเสียง  จ านวน 10,026,013 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 260,252,428 100.00 

2.ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

3.งดออกเสียง 0 0.00 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 260,252,428 100.00 

2.   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติั 

 เลือกตั้งนายคิโยทากะ นาคามูระ กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในอีกวาระหน่ึง ดว้ย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

จ านวนเสียงซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง  จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 270,278,441 100.00 

2.ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

3.งดออกเสียง 0 0.00 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 270,278,441 100.00 

 3.   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติั 

 เลือกตั้ง รศ.ดร.กมเลศน์ สนัติเวชชกุล กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในอีกวาระหน่ึง 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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จ านวนเสียงซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 270,278,441 100.00 

2.ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

3.งดออกเสียง 0 0.00 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 270,278,441 100.00 

ส าหรบัการก าหนดอ านาจกรรมการผูกพนัตามขอ้บงัคบัของบริษัทในขอ้ 22.   ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุม

คณะกรรมการบริษัทก าหนดอ านาจกรรมการ ดังน้ันท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการ

ก าหนดอ านาจกรรมการต่อไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนใหก้บัคณะกรรมกำรประจ  ำปี 2568  

ประธานท่ีประชุม แถลงว่า ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งท่ี 2/2568 และท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2568 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2568 ไดพ้ิจารณาเทียบเคียงกบัอตัรา

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกนั  และพิจารณาความรบัผิดชอบและ

ผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ  และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ มีความเห็นวา่  

 เสนอจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจ าปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 

บาท (โดยงดเวน้ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบริหารซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการชุดยอ่ยควบคู่)  

 อตัรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดยอ่ย ประจ  ำปี 2568 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

1. ค่าตอบแทน 

   -   ประธาน 

   -   กรรมการท่านอื่น 

บาท/ปี 

480,000        

360,000 

2. ค่าเบี้ ยประชุม -ไม่มี- 

3. สิทธิประโยชน์อื่นใด -ไม่มี- 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บรรษัทภิบำล และควำมยัง่ยืน  

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

จ ำนวนเงิน (บำท) 

1. ค่าตอบแทน -ไม่มี- 

2. ค่าเบี้ ยประชุม 

   คณะกรรมการตรวจสอบ   

    -    ประธาน 

    -    กรรมการท่านอื่น 

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยัง่ยืน /  

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

-    ประธาน 

    -    กรรมการท่านอื่น 

บาท/คน/ครั้ง 

 

40,000 

30,000 

 

 

30,000 

20,000 

3. สิทธิประโยชน์อื่นใด -ไม่มี- 
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โดยสรุปอตัรำค่ำตอบแทนตอ่ปี 2568 

1. คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายปี) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 

3,000,000 บาทต่อปี (นายคิโยทากะ นาคามูระ และนายมาซาคาซึ คาวามูระ กรรมการซ่ึงเป็น

ตัวแทนจากบริษัทTIS Inc. ทั้ง 2 ท่าน ขอสละสิทธ์ิรบัค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการด ารง

ต าแหน่ง ดว้ยหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศญี่ปุ่ น)  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าเบี้ ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็น

เงิน 400,000 บาทต่อปี 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยัง่ยืน (ค่าเบี้ ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและ

กรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 280,000 บาทต่อปี 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ค่าเบี้ ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่าน

อื่น 1 ท่าน รวมเป็นเงิน 200,000 บาทต่อปี 

ทั้งน้ีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมซ่ึงไดเ้ผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

ประธานท่ีประชุม สอบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้เสนอแนะหรือไม่อยา่งไร  

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ  

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมติั ใหก้ าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดประจ าปี 2568 

ภายในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายปี) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 

3,000,000 บาทต่อปี  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าเบี้ ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวม

เป็นเงิน 400,000 บาทต่อปี 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยัง่ยืน (ค่าเบี้ ยประชุมรายครั้ง) – 

ประธานและกรรมการท่านอื่น 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 280,000 บาทต่อปี 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ค่าเบี้ ยประชุมรายครั้ง) – ประธานและ

กรรมการท่านอื่น 1 ท่าน รวมเป็นเงิน 200,000 บาทต่อปี 

 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ซ่ึงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูท่ี้มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

จ านวนเสียงซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 270,278,441 100.00 

2.ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

3.งดออกเสียง 0 0.00 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 270,278,441 100.00 
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วำระที่ 7.  พิจำรณำและอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนประจ  ำปี 2568 

ประธานท่ีประชุม แถลงว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  ก าหนดใหท่ี้ประชุม

ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ทั้งน้ี การ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชี จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมก็ได ้ 

 ในปี 2568 น้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้และเห็นว่า 

ควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทั้ง 3 ท่านจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบ

บญัชีของบริษัทเช่นเดิม  โดยมีเหตุผลเน่ืองจาก : 

1. มีประสบการณ์ปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นบริษัทสอบบญัชีท่ีมี

มาตรฐานสากล  และมีคุณสมบติัไม่ขดัต่อหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2. เสนอคงอัตราค่าบริการ ซ่ึงเมื่อพิจารณาเทียบกับส านักงานตรวจสอบบัญชีอื่นเป็นอัตราท่ี

เหมาะสมใกลเ้คียงกบับริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั 

โดยมีรายนามผูส้อบบญัชีของบริษัทดงัน้ี 

รำยนำม                          เลขที่ใบอนุญำต     จ  ำนวนปีที่เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัท 

 1.นางสาวสินีนารถ จิระไชยเข่ือนขนัธ ์ 6287 0    ปี และ/หรือ 

 2.นางสาววิไลลกัษณ ์เลาหศรีสกุล  6140 0 ปี และ/หรือ 

 3.นางพูนนารถ เผ่าเจริญ    5238  2 ปี 

  โดยมีอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทจ านวนทั้งสิ้ น 1,500,000 บาท ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนผู้

ตรวจสอบบญัชีในอตัราเดียวกนักบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบัปีก่อน คณะกรรมการบริษัทไดม้ี

การพิจารณาเปรียบเทียบอัตรากับส านักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆแลว้เป็นอัตราท่ีเหมาะสม ซ่ึงมี

ขอ้มูลผูส้อบบญัชีและอตัราค่าตอบแทนการสอบบญัชี ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมท่ี

น าส่งมาแลว้     

ประธานท่ีประชุม  สอบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้เสนอแนะหรือไม่อยา่งไร  

 เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติ  

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้ง  

   1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเข่ือนขนัธ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6287 และ/หรือ 

2. นางสาววิไลลกัษณ ์เลาหศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6140 และ/หรือ 

3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5238    

 เป็นผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2568  และก าหนดค่าตอบแทนปีละ 1,500,000 บาท   ดว้ย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

จ านวนเสียงซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน 0 เสียง 

การออกเสียง จ านวนเสียง (1 หุน้ = 1เสียง) รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.เห็นดว้ย 270,278,441 100.00 

2.ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

3.งดออกเสียง 0 0.00 

4.บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนเสียง 270,278,441 100.00 
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วำระที่ 8 .  พิจำรณำเรื่องอ่ืน ๆ (ถำ้มี) 

ประธานท่ีประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระน้ีก าหนดไวเ้พื่อให้ผู ้ถือหุ ้นได้ซักถามข้อสงสัยอื่นเพิ่มเติม  และเพื่อให้

คณะกรรมการไดช้ี้ แจงขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามในเรื่องต่าง ๆ   โดยจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท่ี้

ประชุมพิจารณาอนุมัติ  และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี ทั้งน้ีมีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามอื่นใด

เพิ่มเติมหรือไม่อยา่งไร 

ค ำถำมท่ี 1 คุณเทอดศักด์ิ หวงัเสต ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า สอบถามว่าการจดัตั้งบริษัท จดัหางาน 

ทาแลนซ ์จ ากดั มีวตัถุประสงคใ์ด และจะส่งผลประโยชน์เชิงกลยุทธต์่อธุรกิจของ MFEC อยา่งไร 

ค ำตอบที่ 1  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า นับตั้งแต่หลงัสถานการณ์โควิด-

19 รูปแบบการท างานของคนรุ่นใหม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญั โดยมีแนวโน้มไปในทิศทางของ

การท างานจากท่ีบา้น (Work from Home) การท างานแบบโครงการระยะสั้น สญัญาจา้งชัว่คราว หรือ

รูปแบบฟรีแลนซม์ากยิ่งข้ึน 

 เพื่อรองรบัแนวโน้มดงักล่าว บริษัทฯ ไดจ้ดัตั้ง บริษัท จดัหางาน ทาแลนซ ์จ ากดั (“ทาแลนซ”์) ข้ึน โดย

มีเป้าหมายเพื่อเป็นแพลตฟอรม์ท่ีตอบโจทยร์ูปแบบการท างานยุคใหม่ ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทันสมยัซ่ึงเอื้ อ

ใหส้ามารถท างานจากท่ีใดก็ได ้(Work from Anywhere) ทั้งน้ีทาแลนซย์งัมีบทบาทในการสนับสนุนการ

จัดหาบุคลากรให้กับ MFEC โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปแบบพนักงานประจ า ช่วยใหบ้ริษัทมีความ

ยืดหยุน่และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นทรพัยากรบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ค ำถำมท่ี 2 คุณเทอดศักด์ิ หวงัเสต ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เพลย์

ทอเรียม โซลูชนัส ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ย จะส่งผลกระทบต่อรายได ้ก าไร และกลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจ

ของ MFEC อยา่งไรบา้ง 

ค ำตอบที่ 2  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า บริษัท เพลยท์อเรียม โซลูชันส ์

จ ากดั (“เพลยท์อเรียม”) เป็นบริษัทย่อยท่ี MFEC ไดร้่วมลงทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และไดเ้ติบโตเคียงขา้ง 

MFEC มาอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลากวา่ 10 ปี 

 ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ พิจารณาแลว้ว่า เพื่อใหเ้พลยท์อเรียมสามารถขยายศักยภาพไดอ้ย่างเต็มท่ีใน

ระยะยาว ควรมีผูถื้อหุน้รายใหม่ท่ีสามารถสนับสนุนแนวทางการด าเนินธุรกิจในมิติต่าง ๆ ไดม้ากยิ่งข้ึน 

MFEC จึงตัดสินใจจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว ซ่ึงการด าเนินการครั้งน้ีสรา้งผลตอบแทนท่ีดี

ใหก้บับริษัท โดยสามารถท าก าไรไดเ้กือบ 10 เท่าของเงินลงทุนเดิม 

ค ำถำมท่ี 3 คุณเทอดศักด์ิ หวงัเสต ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีการพัฒนาและความคืบหน้า

ใดบ้างท่ีสรา้งความหวังในการเติบโตของ MFEC ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ในปี 

2567 ขาดทุนจ านวน 16.3 ลา้นบาท และผลิตภณัฑใ์หม่จะเริ่มเปิดตวัเมื่อใด 

ค ำตอบที่ 3  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า การขาดทุนดังกล่าวมาจากการ

ปรับมูลค่าบริษัทในเครือใหส้ะทอ้นแนวโน้มของธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ บริษัท องัสตรอม 

โซลูชัน่ จ ากัด ซ่ึงมีการตั้งดอ้ยค่าทรัพยส์ินบางส่วน อย่างไรก็ตาม บริษัทไดป้ระเมินความสามารถใน

การสรา้งรายไดข้องบริษัทในเครืออย่างสม า่เสมอ ส าหรบัผลิตภณัฑใ์หม่ ปีน้ีจะมีการเปิดตวัโซลูชนั ERP 

จาก บริษัท เนิฟส ์เอ็นเตอรไ์พรส ์คลาวด ์ซิสเต็ม จ ากดั  ซ่ึงเป็นความร่วมมือดา้นการพฒันาระหวา่งกนั 

และคาดวา่จะสรา้งรายไดใ้หก้บับริษัท 

ค ำถำมท่ี 4 คุณเทอดศักด์ิ หวงัเสต ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถึงแนวโน้มการเติบโตของ Vibe Card และ

ความเป็นไปไดใ้นการต่อยอดสู่การจ าหน่ายในรูปแบบ Carbon Credit 

ค ำตอบที่ 4  คุณธนกร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า Vibe Card เป็นนามบัตรอิเล็กทรอนิกสท่ี์ช่วยลด

การใชก้ระดาษ โดยเน้นเจาะตลาดลูกคา้องคก์ร (Enterprise) ซ่ึงมีความตอ้งการในการเชื่อมต่อระบบ

หลงับา้น เช่น ใชเ้ป็นบตัรพนักงานหรือบตัรเขา้อาคารควบคู่ไปดว้ย ท าใหม้ีมูลค่าเพิ่มในรูปแบบการขาย

แบบ Subscription รายปี ปัจจุบันบริษัทไดเ้ริ่มจ าหน่ายใหก้ับกลุ่มลูกคา้ธุรกิจพลังงาน และมีแนวโน้ม
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การขยายการใชง้านอย่างต่อเน่ือง ส่วนในดา้น Carbon Credit ลูกคา้ผูใ้ชง้านจะเป็นผูไ้ดร้ับสิทธ์ิเพื่อ

น าไปใชใ้นดา้นความยัง่ยืน 

ค ำถำมท่ี 5 คุณเทอดศักด์ิ หวงัเสต ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ MFEC มีบทบาทอยา่งไรในการสนับสนุน

ธุรกิจ Virtual Bank 

ค ำตอบที่ 5  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า Virtual Bank ท่ีไดร้บัใบอนุญาต

ในประเทศไทยทั้ง 3 ราย ส่วนใหญ่มีพันธมิตรจากต่างประเทศ MFEC ท าหน้าท่ีเป็นผู ้สนับสนุน

ภายในประเทศ (Local Support) โดยใหบ้ริการดา้นเทคนิคและติดตั้งระบบในประเทศไทย แมจ้ะไม่ได้

เป็นพนัธมิตรหลกัแต่ก็มีบทบาทในฐานะผูใ้หบ้ริการเสริม 

ค ำถำมท่ี 6 คุณคธาเทพ พาณิชยอ์ านวยสุข ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ Virtual Bank จะสรา้งโอกาสทาง

ธุรกิจให ้MFEC ไดม้ากน้อยเพียงใด 

ค ำตอบที่ 6  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า ปัจจุบันยงัไม่สามารถประเมิน

มูลค่าเป็นตวัเลขไดช้ดัเจน เน่ืองจากบริษัทมีบทบาทในฐานะผูส้นับสนุนเสริมมากกวา่บทบาทหลกั 

ค ำถำมท่ี 7 คุณชยัสิทธ์ิ อร่ามมงคลวิชยั ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง ขอทราบแนวทางการปรบัปรุงผลการด าเนินงาน

ของบริษัท องัสตรอม โซลูชัน่ จ ากดั ท่ีขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง และไดม้ีการตั้งดอ้ยค่าทรพัยส์ินแลว้จ านวน 

30 ลา้นบาท 

ค ำตอบที่ 7  คุณศิริวฒัน์ วงศจ์ารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า บริษัท องัสตรอม โซลูชัน่ จ ากดั 

ด าเนินธุรกิจโดยใชเ้ทคโนโลยี opensource ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์พฒันาพรอ้มใชง้าน เพื่อน าไปใชใ้นธุรกิจ

นายหน้าคา้หลักทรัพย์ ซ่ึงในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมาตลาดมีภาวะซบเซา ส่งผลใหลู้กคา้ชะลอการลงทุน 

อยา่งไรก็ตาม ผลิตภณัฑข์องบริษัทพฒันาเสร็จสมบูรณแ์ลว้ และบริษัทมีความเชื่อมัน่วา่เมื่อปริมาณการ

ซ้ือขายในตลาดกลบัมาเพิ่มข้ึน บริษัทจะสามารถสรา้งรายไดแ้ละกลบัมามีก าไรไดต้ามแผน 

ค ำถำมท่ี 8 คุณชยัสิทธ์ิ อร่ามมงคลวิชยั ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง ขอทราบแนวทางการปรบัปรุงผลการด าเนินงาน

ของบริษัท ดาตา้ คาเฟ่ จ ากดั ซ่ึงยงัคงขาดทุนเพิ่มข้ึน 

ค ำตอบที่ 8  คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จ ากัด 

ใหบ้ริการดา้น Data Science โดยท่ีผ่านมามุ่งเน้นการพัฒนาโครงการร่วมกับลูกคา้ในลักษณะ POC 

และการอบรมมากกว่าการขายบริการเชิงพาณิชย ์ส่งผลใหม้ีตน้ทุนสูงกว่ารายไดท่ี้สามารถเรียกเก็บได ้

อย่างไรก็ตาม ในปีน้ีบริษัทไดป้รับโมเดลธุรกิจไปสู่การเป็นท่ีปรึกษาและพัฒนาโครงการแบบจับตอ้ง

ไดม้ากข้ึน ซ่ึงเชื่อวา่จะสามารถสรา้งก าไรได ้

ค ำถำมท่ี 9 คุณชัยสิทธ์ิ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ ้นประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงเหตุผลในการขายหุ้นใน          

บริษัท พรอมทน์าว จ ากดั และวา่การขายดงักล่าวท าใหเ้กิดการขาดทุนหรือไม่ 

ค ำตอบที่ 9  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า การขายเงินลงทุนใน  บริษัท     

พรอมท์นาว จ ากดั (“พรอมท์นาว”) ไม่ไดข้าดทุนโดยเป็นการจ าหน่ายหุน้ท่ีมีก าไรทางบญัชี นอกจากน้ี

ในระยะการลงทุนท่ีผ่านมา บริษัทยงัไดร้บัรูส้่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนมาโดยตลอด เพียงแต่แนวทาง

การเติบโตของพรอมพน์าวแตกต่างจากวิสยัทัศน์ของ TIS Inc. และ MFEC จึงมีการตัดสินใจขายเพื่อลด

ความเหลื่อมล ้าของแนวทางและใหบ้ริษัทเติบโตต่อในแนวทางของตนเอง 

ค ำถำมท่ี 10 คุณชยัสิทธ์ิ อร่ามมงคลวิชยั ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง ขอทราบแนวโน้มธุรกิจคลาวด ์ความตอ้งการใน

ตลาด และความแตกต่างระหวา่งคลาวดจ์ากประเทศจีนกบัอเมริกา 

ค ำตอบที่ 10  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า เทคโนโลยีคลาวด์ยังคงเป็น

แนวโน้มหลักท่ีไดร้บัการยอมรับในวงกวา้ง แมจ้ะมีตน้ทุนท่ีประหยดักว่าการลงทุนดา้นฮาร์ดแวร์ แต่

หากบริหารจัดการไม่ดี อาจมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึนได ้ความแตกต่างระหว่างคลาวด์จากอเมริกาและจีนอยู่ท่ี

ซอฟต์แวรแ์ละราคา โดยคลาวด์จากอเมริกามีซอฟตแ์วรท่ี์หลากหลายกวา่แต่มีราคาสูงกวา่ ส่วนคลาวด์
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จากจีนมีตน้ทุนท่ีต า่กวา่ ปัจจุบนัองคก์รนิยมใชแ้นวทางแบบ Hybrid Cloud คือเลือกใชค้ลาวดจ์ากหลาย

ผูใ้หบ้ริการตามความเหมาะสมของการใชง้าน 

ค ำถำมท่ี 11 คุุณวรรณา ตันธนวฒัน์ ผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน บริษัทมี

แผนการด าเนินงานอยา่งไรเพื่อรกัษาอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระดบั 15% ต่อปีอยา่งต่อเน่ือง 

ค ำตอบที่ 11  คุณศิริวฒัน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ชี้ แจงว่า สถานการณ์ปัจจุบนัเต็มไปดว้ย

ความไม่แน่นอน โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาค

ธุรกิจทัว่โลก รวมถึงสายงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อย่างมีนัยส าคญั เน่ืองจากผลิตภณัฑห์ลาย

ประเภทมีห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ท่ีอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในเม็กซิโก 

ประเทศจีน หรือแมแ้ต่ประเทศไทย ก่อนจะน าไปประกอบเป็นสินคา้ส าเร็จรูป 

 MFEC ตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี และมุ่งเน้นการบริหารจดัการ

ความเสี่ยงดว้ยความรวดเร็วและรอบคอบ โดยบริษัทมีแนวทางการลงทุนระยะยาว พรอ้มทั้งมีความ

ยืดหยุ่นในการปรบัเปลี่ยนเทคโนโลยี หากพบว่าเทคโนโลยีใดมีความเสี่ยงสูง หรือไม่มีศักยภาพในการ

เติบโตในอนาคต บริษัทพรอ้มจะตัดสินใจยุติการลงทุนในเทคโนโลยีน้ัน เพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระต่อการ

ด าเนินงานในระยะยาว 

 นอกจากน้ี บริษัทยงัติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกลช้ิด เพื่อประเมินแนว

ทางการด าเนินธุรกิจใหส้อดรบักบัสถานการณท่ี์เปลี่ยนแปลงอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนั บริษัทมีความมัน่ใจ

วา่ยงัสามารถรกัษาเป้าหมายการเติบโตท่ีระดบั 15% ไดใ้นปีน้ี 

ประธานท่ีประชุม  กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อไม่มีค าถามเพิ่มเติมอีก ขอขอบพระคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาร่วมประชุมใน

ครั้งน้ี โดยหากการจัดการประชุมในครั้งน้ีมีขอ้ผิดพลาดประการใด  ทางคณะกรรมการบริษัทและ

คณะท างานจะด าเนินการปรบัปรุงส าหรบัการประชุมในโอกาสถดัไป  

เลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมวา่  ท่านผูถื้อหุน้ท่ีมีค าถามเพิ่มเติม หรือขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการจดัประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นครั้งน้ี สามารถส่งค าถามและขอ้เสนอแนะมายงัอีเมล์ investor@mfec.co.th เพื่อ

น าไปปรบัปรุงในการจดัประชุมในโอกาสต่อไป และขอขอบพระคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านไว ้ณ โอกาสน้ี  

 เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน และกล่าวปิด

ประชุมเมื่อเวลา 11.40 น.   

   

 

                                                                                            -ศิรศัิกด์ิ  ถิรวฒันางกูร- 

       ( นายศิริศกัด์ิ  ถิรวฒันางกูร )                    

     ประธานท่ีประชุม 


